

## สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมี นายเผด็จ โพธิ์อ่อน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนหญิงทั้งหมด ยกเว้นห้องเรียน English Program ห้องเรียน Smart Class และมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นแบบสหศึกษา

โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 เมื่อปีการศึกษา 2539 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพระดับกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ระดับสากล เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2543 ปัจจุบันโรงเรียนได้ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

โรงเรียนสงวนหญิง มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้แก่ โรงฝึกงาน เรือนเพาะชำ โรงฝึกพลศึกษา รวม 9 อาคาร อยู่ในสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่งดงาม บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายนอกร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สภาพภายในห้องเรียนสะอาด มีพัดลม มีระบบไฟฟ้า น้ำประปา น้ำบาดาล โทรศัพท์สาธารณะ โทรสาร สัญญาณดาวเทียม ระบบเครือข่ายภายใน ระบบอินเทอร์เน็ต โรงอาหาร มาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์สื่อประสม ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม ห้องพยาบาล และธนาคารโรงเรียน มีครูจำนวน 118 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูต้นแบบ ครูแนวใหม่ ครูประกายเพชร และครูดีเด่นด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์พิเศษ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามหลักสูตร โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่หลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีมาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสงวนหญิง สามารถศึกษาต่อในระดับ การศึกษาที่สูงขึ้นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม และ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทิศทางในอนาคต โรงเรียนมุ่งพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ ด้าน ตามแนวทางการ จัดการศึกษาในระบบคุณภาพ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น และพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม ตามศักยภาพ ยกกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล